

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<b>ภารกิจด้านเศรษฐกิจ</b>	
ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาแนวทางและดำเนินการส่งเสริม/เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การนำเสนอเรื่องราว/คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (วิธีการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์) การสอนวิธีการหุง/ประกอบอาหาร การสอนวิธีการรับประทานอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ได้รับรู้รสชาติอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
<b>ภารกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน</b>	
ให้ สำนักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยการออกแบบระบบดังกล่าว ควรให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้รับประโยชน์เป็นหลัก เพื่อการจูงใจและรักษากำลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงภาระด้านงบประมาณเป็นสำคัญด้วย	สำนักงาน ก.พ.
<b>ภารกิจด้านสังคม</b>	
๑. ให้ กระทรวงสาธารณสุข สร้างเสริมและให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนทั้งด้าน สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	กระทรวงสาธารณสุข
๒. ให้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ และผู้ทำงานด้านสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น นอกจากนี้ ให้ร่วมกันจัดการข้อมูลด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วย	กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
<b>การบริหารแผนงานและงบประมาณ</b>	
๑. ให้ทุกส่วนราชการยึดหลัก/แนวทางการทำงาน ดังนี้ ๑.๑ ให้กำหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ ที่เน้นการพัฒนา/ส่งเสริม/สร้างประโยชน์ในระดับภูมิภาค และกลุ่มจังหวัด (มิติพื้นที่) รวมถึงการส่งเสริม/ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย เป็นหลัก ๑.๒ ให้ยึดหลักทางรัฐศาสตร์ในการทำงาน แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านเศรษฐศาสตร์ ๑.๓ ส่งเสริมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ยึดหลักการเสียสละและ	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<p>ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก</p> <p>๑.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม/สนับสนุนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน/องค์กร (Ownership) ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่องานมากขึ้น</p> <p>๑.๕ สนับสนุนให้ข้าราชการรุ่นใหม่สามารถคิดต่างได้ แต่ต้องมีแนวทาง/แสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างนั้น</p> <p>๑.๖ ยึดหลักในการทำงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง แม้เป็นข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ก็จำเป็นต้องพิจารณาแยกแยะว่าเป็นข้อสั่งการที่เหมาะสม/ควรปฏิบัติหรือไม่ และจัดทำเป็นข้อเสนอ/ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เหมาะสม/ควรปฏิบัติเป็นอย่างไร</p>	
<p>๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้จัดลำดับความสำคัญสำหรับแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อม/สามารถดำเนินการได้ทันที/พัฒนาต่อยอดงานเดิม (Refill) เป็นลำดับแรก เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับแผนงาน/โครงการที่ขาดความพร้อม/ต้องใช้ระยะเวลา/มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก/งานที่ต้องมีการปฏิรูป (Reform) ให้พิจารณาจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการเพื่อการขอรับจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาต่อไปแทน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการเน้นการสร้างความเข้าใจ/การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่/ภาคประชาสังคม เพื่อลดกระแสการต่อต้าน</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๓. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ ข้อเสนอการจัดทำค่าของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนี้</p> <p>๓.๑ จัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.๒ จัดทำแผนแม่บท/เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ในช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าทุกระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี</p>	ทุกส่วนราชการ
<b>ภารกิจอื่น ๆ</b>	
<p>๑. ให้ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ร่วมกันศึกษาประโยชน์ที่จะได้รับ หากประเทศไทยจะเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Symposium on Health Systems Research ครั้งที่ ๖ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐</p>	<p>กระทรวงสาธารณสุข/ สำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ</p>

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายแก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายฉบับต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น	สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา
๓. ให้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และจิตวิทยาการกีฬา เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม/เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของนักกีฬาไทย	กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. ให้ทุกส่วนราชการศึกษาและจัดเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับบริบทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยให้นำข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมมาประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ สภาพสังคมที่มีแนวโน้มของการแต่งงานที่ช้าลง มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนบุตรต่อครอบครัวลดลง สัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุเทียบกับจำนวนวัยแรงงานในระยะ ๕ ปีข้างหน้า	ทุกส่วนราชการ
๕. ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาด้านดิจิทัล ดังนี้ ๕.๑ รวบรวม/พัฒนา/ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๒ เร่งรัดการพัฒนา application ต่าง ๆ เพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่และเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาคราชการของประชาชน ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนการดำเนินการและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย	กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
๖. ให้ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขตามแนวทาง ดังนี้ ๖.๑ ให้กำหนดเป้าหมาย/กรอบอัตรากำลังของการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท/งบประมาณ ๖.๒ ให้แสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน ๖.๓ ให้ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น/การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังให้บุคลากรกลับคืนสู่เหย้า/ทำงานใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน ๖.๔ ให้กำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานชดเชยทุนในหน่วยงาน/พื้นที่ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนด้วย	กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงศึกษาธิการ
๗. ให้ กระทรวงแรงงาน ดำเนินการพัฒนา/ส่งเสริมให้แรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้แรงงานที่มีทักษะสามารถหางานทำในต่างประเทศได้	กระทรวงแรงงาน

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<p>๘. ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา การใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ สรรพคุณในการรักษาโรค โดยให้จัดทำเป็นฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรไทย นอกจากนี้ ให้ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนา/สนับสนุนช่องทางการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสมุนไพรไทย เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศต่อไป</p>	<p>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ กระทรวงศึกษาธิการ/ กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงพาณิชย์</p>

สำนักงาน ก.พ.

๒ ธ.ค. ๕๙